

Cho trẻ học trước lớp 1 NÊN HAY KHÔNG?

Còn 2 tháng nữa trẻ 6 tuổi sẽ bước vào lớp 1. Thời điểm này, nhiều phụ huynh sốt sắng tìm cách luyện chữ, học Toán để chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào năm học mới. Song câu hỏi đặt ra là có nên cho trẻ học trước lớp 1 hay không?

Kỳ I: Nở rộ các lớp "tiền lớp 1"



Giờ học của lớp hành trang vào lớp 1 tại Trường Mầm non Hồng Nhung.

Không phải đến thời điểm này các bậc phụ huynh mới đi tìm lớp cho con học mà ngay từ sau tết Nguyên đán các phụ huynh đã truyền tai nhau về các lớp dạy chữ, học Toán, rèn kỹ năng cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Phụ huynh lo lắng tìm lớp học cho con

Mặc dù ngành Giáo dục đã ban hành văn bản về việc cấm dạy trước lớp 1 song do tâm lý của nhiều bậc phụ huynh sợ con "thua bạn thua bè" nên vẫn đưa

nhau cho con đi học trước lớp 1. Trường học không dạy thì phụ huynh tìm đến các trung tâm, giáo viên dạy tiểu học để luyện chữ, học Toán. Ngay sau tết Nguyên đán, vợ chồng anh Bùi Xuân Hưng, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cũng

tìm mọi cách để cho cậu con trai hơn 5 tuổi đi luyện chữ để chuẩn bị cho con vào lớp 1 với thời lượng 3 buổi/tuần, học phí 500.000 đồng/tháng. Tuần nào cũng vậy, cứ hết giờ làm anh chị lại thay phiên nhau chở con đến nhà một cô giáo gần nhà luyện chữ. Anh Hưng chia sẻ: Qua chia sẻ với đồng nghiệp, tôi thấy hầu hết các cháu đã biết đọc, biết viết khi bắt đầu vào lớp 1. Nếu con mình không học thì sẽ không theo kịp các bạn. Với tâm lý "chắc ăn" nên vợ chồng tôi cũng tìm một lớp cho cháu học thêm mặc dù biết là không phù hợp với tâm lý của cháu. Cùng tâm lý với vợ chồng anh Hưng, chị Trần Ngọc Oanh, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Sau tết Nguyên đán tôi đã đăng ký cho con vào một lớp luyện chữ của một giáo viên nghỉ hưu ở gần nhà với thời gian học 2 buổi/tuần. So với các bạn cùng lớp mầm non, thời điểm này cháu mới đi học viết chữ cũng là muộn vì nhiều phụ huynh khác đã cho con đi học từ lúc 4 - 5 tuổi. Thấy con nhà người ta biết đọc, biết làm toán, vợ chồng tôi sốt ruột nên phải tìm lớp học cho con.

Có cấu ắt có cung

Không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, nhiều phụ huynh còn sẵn sàng bỏ tiền ra để trang bị các kỹ năng về làm toán nhanh, Tiếng Anh, kỹ năng sống. Trong tâm trạng hồ hởi, chị Nguyễn Minh Nguyệt, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) chia sẻ khi được hỏi về cô con gái chuẩn bị bước vào lớp 1: Nhờ cho cháu học chữ từ sớm nên khi cháu được 5 tuổi cháu đã biết đọc rồi. Giờ thì cháu đọc trôi chảy hơn các bạn ở lớp. Tuy nhiên, để cháu mạnh dạn hơn, tôi đã đăng ký cho cháu học thêm lớp kỹ năng sống

và lớp toán Ucmas để nâng cao trí tuệ tập trung khi vào lớp 1. Còn chị Trần Thị Nhâm, phường Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) tâm sự: Với cháu đầu, tôi không cho cháu đi học thêm trước lớp 1 nhưng đến khi vào lớp 1 rồi, cả lớp chỉ có khoảng 10% các cháu chưa học chữ. Cô giáo hay than thở con chậm hơn các bạn khiến tôi mệt mỏi. Rút kinh nghiệm từ cháu đầu, đến cháu này, tôi không chỉ tìm lớp cho cháu học chữ, học Toán mà đăng ký cho cháu học Tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ gần nhà.

Mặc dù còn 2 tháng nữa mới chính thức bước vào năm học 2018 - 2019 nhưng ngay từ đầu tháng 6, nhiều trường mầm non tư thục và giáo viên tiểu học đã mở lớp "hành trang cho trẻ vào lớp 1". Không giấu diếm, các trường tư thục này còn đăng quảng cáo lên trang fanpage của nhà trường với những lời mời chào, cam kết đầy hấp dẫn. Vào fanpage chính thức của Trường Mầm non Tâm Việt (phường Trần Lãm), không khó để phụ huynh tìm được thông tin mở lớp "hành trang bé vào lớp 1" được khai giảng từ ngày 1/6/2018. Nội dung của thông báo này chỉ dừng ở việc chơi cùng chữ, số và một số kỹ năng cho bé vào lớp 1 như: làm quen với đồ dùng học tập, hòa đồng, tự lập, tự bảo vệ. Thế nhưng, sự thật thì không phải vậy. Cũng trên chính fanpage này, nhà trường đã đăng tải hình ảnh một cô giáo đứng bên cạnh bảng yêu cầu học sinh đọc/viết các chữ cái, thậm chí là cả câu "bé đi nhà trẻ, cô nga là mẹ bé kha". Các cháu ở dưới ngồi ngoan cầm bút viết các chữ cái.

Đề đăng ký cho con học những lớp này, các phụ huynh sẽ đóng 30.000 đồng/buổi, riêng ngày thứ bảy là 100.000 đồng/buổi. Để khuyến khích học sinh theo học, nhà trường đã ghi chú thêm: "Đặc biệt, giảm 10% học phí cho học sinh đăng ký theo nhóm, từ 2 cháu trở lên". "Sáng nay, ngày 4/6/2018, buổi học hành trang đầu tiên đã bắt đầu với 2 cô giáo của Trường Tiểu học Kim Đồng. Với sự thân thiện và nhiệt tình của 2 cô giáo nên các bạn nhỏ đã bắt nhịp rất nhanh chóng". Đây là những dòng chữ được quảng cáo trên fanpage chính thức của Trường Mầm non Hồng Nhung không xa, Trường Mầm non Hoa Phượng cũng mở các lớp hành trang cho trẻ vào lớp 1. Khi học những lớp này, trẻ được học chữ, rèn chữ đẹp.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành rất nhiều công văn với nội dung cấm dạy trước lớp 1 song rất nhiều trường tư thục đang thực hiện trái quy định này để thu hút học sinh theo học.

LAN PHƯƠNG



Các cháu Trường Mầm non Tâm Việt trong lớp hành trang vào lớp 1.

Nhiều kết quả trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh được liên ngành Bảo hiểm xã hội - Y tế tổ chức triển khai thực hiện tích cực, phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian qua, công tác tư vấn, phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT ngày càng được ngành Bảo hiểm xã hội, Y tế, các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, đối thoại, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHYT tại cơ sở. Tính đến hết quý I/2018, toàn tỉnh đã có 1.541.767 người tham gia BHYT, chiếm 85,9% dân số, tăng 88.406 người, bằng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ tham gia BHYT có bước tăng đáng kể cho thấy nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ và lợi ích thiết thực của việc tham gia BHYT đối với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội ngày càng tăng. Bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Năm 2018, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 34 cơ sở

y tế thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp, trong đó đã bao gồm 272 trạm y tế xã, thị trấn ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT thông qua các bệnh viện đa khoa huyện, thành phố. Hiện trên địa bàn các huyện có 760.642 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện; 12.387 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện và phòng khám đa khoa tư nhân. Thành phố Thái Bình là địa bàn có số thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cao nhất, trong đó có 94.476 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh; 85.400 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố; 78.695 thẻ đăng ký khám tại các phòng khám và bệnh viện đa khoa tư nhân. Chỉ có 7.690 thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã. Ông Đỗ Thanh Giang, Phó Giám

đốc Sở Y tế cho biết: Do quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh ngày càng được mở rộng, người dân ngày càng được hưởng lợi khi tham gia BHYT bởi thực tế đáng kể, hiện nay, hầu hết các dịch vụ kỹ thuật đã được quỹ BHYT chi trả, trong đó có nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn trong điều trị các bệnh tim mạch, ung thư... cũng đã được quỹ BHYT thanh toán. Danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán cũng được mở rộng hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế trong tỉnh cũng với đổi mới mạnh mẽ phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, triển khai nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi khám chữa bệnh. Năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả chi phí khám chữa bệnh cho trên 2,5 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú,

ngoại trú với tổng chi phí 1.796 tỷ đồng, trong đó có 1.660 bệnh nhân điều trị có chi phí lớn từ 50 triệu đồng trở lên, 40 bệnh nhân có chi phí trên 200 triệu đồng, 226 bệnh nhân có chi phí từ 100 - 200 triệu đồng. Có những người bệnh trọng, chi phí hàng tỷ đồng đã được quỹ BHYT chi trả. Điển hình được quỹ BHYT chi trả cao nhất là trường hợp anh Phạm Tiến Đạt, xã Thái Học, huyện Thái Thụy, điều trị bệnh thiếu yếu tố VIII di truyền 10 đợt tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu trung ương, số tiền hơn 2,2 tỷ đồng... Tính trong 5 tháng đầu năm 2018, quỹ BHYT đã chi trả kinh phí khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh, do Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành thẻ là 1.005.395 lượt, tăng 1.948 lượt so với cùng kỳ năm 2017 với số tiền 552,6 tỷ đồng. Chi đa tuyến đến cho 42.890 lượt bệnh nhân, chi phí bảo hiểm thanh toán là 25,4 tỷ đồng. Chi đa tuyến cho bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh là 219,06 tỷ đồng. Tổng chi 5 tháng đầu năm là 578 tỷ đồng, chiếm 44,1% so với dự toán giao...

Đề tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT trong thời gian tới, bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Liên ngành Bảo hiểm xã hội - Y tế đã thống nhất, phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp chung. Trong đó, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đưa chỉ số phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của địa phương. Kiến nghị để các cấp ủy đảng coi nội dung này là tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị tại địa phương. Hai ngành cũng thống nhất chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của các địa phương, các đoàn thể, các đại lý thu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách pháp luật đối với người dân về BHYT. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy trình giám định kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; tạo thuận lợi cho người dân trong khám chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

HÀ ANH

Tăng gia ở Đồn Biên phòng Cửa Lân

Nhằm bảo đảm cung cấp thực phẩm sạch tại chỗ phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đứng chân trên địa bàn hải huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất. Mô hình tăng gia ở Đồn Biên phòng Cửa Lân là mô hình điển hình, hiệu quả cao.

Giới thiệu với chúng tôi về mô hình tăng gia của đơn vị, Thiếu tá Hoàng Ngọc Quyền, nhân viên đội vận động quần chúng phụ trách tăng gia chia sẻ: Đầu năm 2013, đơn vị chuyển về doanh trại hiện nay. Do quy hoạch mới nên diện tích vườn cây, khu chăn nuôi được xây dựng bài bản hơn. Tuy vậy, để có được khu tăng gia như hôm nay, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã mất rất nhiều công sức cải tạo. Vào mùa đất ải, anh em thay phiên nhau vào những cánh đồng quanh đồn để xin đất màu của bà con về cải tạo vườn rau, vườn cây ăn quả. Từ mảnh đất cát cằn cỗi, nhiễm phèn, nhiễm mặn, nay đơn vị đã có vườn cây ăn quả, vườn rau xanh tốt mơn mởn. Nhờ đó mà chúng tôi có gạo ngon để ăn, có rau xanh, sạch để đưa vào bữa ăn hàng ngày.

Chính cái thuận lợi ấy đã tạo nên cảnh quan của một đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, Đồn đã quy hoạch vườn cây ăn quả 1.500m² với hơn 200 gốc bưởi, cam, ổi đã bắt đầu cho quả. Vườn rau tăng gia hơn 180m² được phân phong trào tăng gia sản xuất. Mô hình tăng gia ở Đồn Biên phòng Cửa Lân là mô hình điển hình, hiệu quả cao.

Không chỉ có rau xanh, từ nguồn vốn của đơn vị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đầu tư, Đồn Biên phòng Cửa Lân còn mở rộng khu tăng gia theo hướng vườn - chuồng kết hợp nuôi cá lồng trên sông. Tận dụng khoảng đất trống xen kẽ giữa các kho, đơn vị thả hơn chục con lợn rừng, gần 100 con gà, vịt và nuôi 20 đôi bò sữa sinh sản. Năm 2016, đơn vị đã đầu tư 80 triệu đồng xây dựng 2 lồng/2.000 con cá nước với diện tích 450m². Từ tăng gia, đơn vị bảo đảm cung cấp 60 - 70% rau xanh, gần 40% thịt, cá, trứng, đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội trung bình 2.500

đồng/người/ngày. Năm 2017, nguồn thu từ cá nước được gần 100 triệu đồng, 600kg thịt lợn, 200kg thịt gà và 50 đôi bò sữa. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị thu 292kg thịt lợn, 20 đôi bò sữa và 100kg thịt gà... Từ nguồn thu này, đơn vị đã xây dựng được quỹ tăng gia hơn 100 triệu đồng/năm. Quỹ không chỉ để tái đầu tư sản xuất mà còn giúp đơn vị tiết kiệm để quan tâm, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đóng góp phong trào thi đua yêu nước anh hùng và đỡ đầu 9 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đến trường...

Trung tá Phạm Tiến Luật, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Cửa Lân không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm an toàn tại chỗ, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đồn vững mạnh toàn diện, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc. Để bảo đảm mở rộng tăng gia sản xuất liên tục, hiệu quả hơn, cấp ủy, chỉ huy Đồn tiếp tục phát động sâu rộng phong trào "Ngành học cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" gắn với thi đua hiện tốt trong toàn đơn vị.

TẮT ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tăng gia sản xuất.